



ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 45 ภาคการศึกษา 2/2556 ประจำวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

❖ คติพจน์ คติธรรม ประจำสัปดาห์

นำตน	นำคน	นำงาน
พัฒนาการ	สังคม	เศรษฐกิจ
ทำอะไร	อย่าให้	หลงผิด
สำคัญที่จิต	ต้องมี	คุณธรรม

โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

❖ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (HERP CONGRESS II)

สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (HERP CONGRESS II) เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 3 ท่าน คือ ผศ.อรพิน เสละคร อาจารย์ ดร.ชุตินา เลิศลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ โดย อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยในระดับดีมากและเข้ารับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์ของถั่วเหลืองหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส” ซึ่งภายหลังจากนำเสนอผลงานได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย



❖ การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ อาคารที่พิชัย อาคารแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มรพส.รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาคการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาและการวิจัยในเขตภูมิภาคอาเซียน” การเสวนาโครงการ “แลกเปลี่ยนอาจารย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนรวม 6 ประเทศ” เสวนาโครงการ “สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในกลุ่มประเทศอาเซียน” และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาหาร 4. กลุ่มการศึกษา 5. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6. กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

ภาคนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเที่ยว การประกวดการประกอบอาหาร “การผลิตอาหารพื้นถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประเภทอาหารคาว” การถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยและชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. การพัฒนานักศึกษาและผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเที่ยว 2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม (บริการรถไฟฟ้านำเที่ยวภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร) 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไทร 4. ภูมิปัญญา หมอน ไหมและสีย้อมธรรมชาติ บ้านซำรัง 5. ศรีสุขนาฏกรรม ลำน้ำน่าน 6. แหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นเมืองเก่าพิษณุโลก 7. รถรางนำเที่ยวพิษณุโลกด้วยภาษาอาเซียน 8. สามล้อนำเที่ยวเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก 9. สีสันใหม่เมืองสองแคว เทียว 10. ย่าน เปิดตำนานที่สุด 10. เทียวครบรส ช้อบครบเครื่องที่เมืองกำแพง

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" และนิทรรศการ "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว"

จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม